



Bạn có thể scan mã QR trên để truy cập trang báo điện tử của chúng tôi. Khách hàng cũng có thể xem quảng cáo rao vặt của mình ngay trực tuyến tại www.thevietnampost.com

The Vietnam Post

10515 Harwin Dr, Suite 100-120, Houston, TX 77036 * Tel: 713-777-4900, 713-777-2012, 713-777-8438, 713-777-VIET * Fax: 713-777-4848
Website: thevietnampost.com * E-mail: info@thevietnampost.com

Phiên tòa luận tội Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ sắp khai diễn

Bộ trưởng An ninh Nội địa Hoa Kỳ Alejandro Mayorkas sắp bị đưa ra xét xử tại Thượng viện trong hai tuần tới sau khi đảng Cộng hòa tại Hạ viện luận tội ông,

ngày 26/2 khi một nhóm các dân biểu Cộng hòa đóng vai trò là công tố viên chống lại ông Mayorkas chính thức đưa các cáo buộc ra Điện Capitol để trình bày

được đưa ra hay không là một câu hỏi còn bỏ ngỏ.

Cuộc biểu quyết luận tội ông Mayorkas tại Hạ viện vào tối 13/2 có 214 phiếu thuận và 213 phiếu



Bộ trưởng An ninh Nội địa Hoa Kỳ Alejandro Mayorkas.

quy trách nhiệm cho ông về tình trạng hàng chục nghìn di dân bất hợp pháp vượt biên giới vào Mỹ từ Mexico trong năm qua.

Phiên xử dự kiến diễn ra vào

vụ việc trước 100 thượng nghị sĩ, những người sẽ đóng vai trò bồi thẩm đoàn.

Nỗ lực này có thể kéo dài bao lâu hoặc liệu có bằng chứng nào

chống.

Phe Dân chủ chiếm đa số tại Thượng viện có thể nhanh chóng bỏ phiếu bác bỏ vụ luận tội chống lại ông Mayorkas mà không cần

(tiếp trang 5-A)

Tuần duyên Philippines tố tàu Trung Quốc có hành động 'nguy hiểm'

Lực lượng Tuần duyên Philippines hôm 11/2 tố cáo các tàu Trung Quốc có hành động "nguy hiểm" trong cuộc tuần tra kéo dài 9 ngày gần một rạn san hô

được cử ra tuần tra tại vùng biển xung quanh bãi cạn Scarborough, một ngư trường giàu có ở Biển Đông, đồng thời cung cấp thực phẩm cho ngư dân



Tuần duyên Philippines cho biết trong quá trình tuần tra, các tàu Tuần duyên Trung Quốc (CCG) "đã thực hiện các hoạt động ngăn cản và nguy hiểm trên biển chống lại tàu BRP Teresa Magbanua bốn lần, trong đó các tàu CCG đã vượt qua mũi tàu PCG hai lần".

ngoài khơi bờ biển của Philippines.

Tàu BRP Teresa Magbanua của Philippine vào đầu tháng 2

Philippines và đảm bảo an toàn cho họ.

Rạn san hô này đã trở thành điểm nóng giữa hai nước kể từ

(tiếp trang 5-A)

Hơn 100 trang tin giả do Trung Quốc điều hành đẩy mạnh tuyên truyền ở 30 quốc gia

Các trang web của Trung Quốc đang giả dạng làm các hãng tin tức địa phương để tuyên truyền

càng dễ mắt tới việc Trung Quốc ngày càng sử dụng các phương tiện truyền thông nhà nước chính

chiến dịch gây ảnh hưởng hoạt động bên ngoài Trung Quốc.

"Chiến dịch này là một ví dụ



Nhiều trang mạng microblog của Trung Quốc được hiển thị trên một màn ảnh tại Bắc Kinh ngày 13/11/2011.

nội dung ủng hộ Bắc Kinh, theo báo cáo của Citizen Lab chuyên nghiên cứu an ninh mạng tại Đại học Toronto được Newsweek trích dẫn.

Phân tích của Citizen Lab được đưa ra giữa lúc người ta ngày

thức và các kênh không chính thức để truyền bá thông điệp của Bắc Kinh trên toàn cầu. Trong những tháng gần đây, những công ty truyền thông xã hội khổng lồ như Facebook đã đóng cửa một mạng lưới các tài khoản điều hành các

về hoạt động gây ảnh hưởng sâu rộng phục vụ cả lợi ích tài chính lẫn chính trị, đồng thời phù hợp với chương trình nghị sự chính trị của Bắc Kinh", Citizen Lab cho biết trong một phúc trình hôm 7/2.

Citizen Lab gọi chiến dịch

(tiếp trang 5-A)

Ukraine tuyên bố phá hủy tàu chiến đổ bộ của Nga ở Biển Đen

Ukraine đã phá hủy một tàu chiến đổ bộ của Nga ngoài khơi bờ biển Crimea bị chiếm đóng

tức từ phía Nga. Trước đó, họ tuyên bố phá hủy sáu máy bay không người lái ở Biển Đen.



Tàu đổ bộ Tsezar Kunikov của Nga.

bằng xuồng không người lái của hải quân, tấn công vào mạn trái của tàu hôm thứ Tư (14/2) khiến tàu bắt đầu chìm, cơ quan tình báo và lực lượng vũ trang Kyiv cho biết.

Không có binh luận ngay lập

Điện Kremlin từ chối yêu cầu bình luận của Reuters.

"Lực lượng vũ trang Ukraine cùng với đơn vị tình báo của Bộ Quốc phòng đã phá hủy tàu đổ bộ cỡ lớn Tsezar Kunikov. Nó đang ở trong vùng lãnh hải

(tiếp trang 5-A)

Ông Trump đề nghị Tối cao Pháp viện can thiệp vào vấn đề quyền miễn trừ của ông

Hôm thứ Hai 12/2, ông Donald Trump đề nghị Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ tạm dừng áp dụng một phán quyết tư pháp

sự bảo vệ như vậy, "chức tổng thống như chúng ta biết sẽ chấm dứt tồn tại".

Ông Trump đang tìm cách

phán của Tòa phúc thẩm Hoa Kỳ chuyên trách Khu vực Quận Columbia, tức vùng thủ đô Mỹ. Phán quyết đó bác bỏ việc ông đòi



Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Des Moines, bang Iowa, hôm 15/1/2024 (Photo: Jim WATSON / AFP).

không chấp nhận việc ông tuyên bố rằng ông được miễn trừ truy tố liên quan đến vụ cố gắng đảo ngược thất bại trong cuộc bầu cử năm 2020. Ông lập luận với Tối cao Pháp viện rằng nếu không có

giành lại chức tổng thống trong cuộc bầu cử vào ngày 5/11 ở Hoa Kỳ. Hiện tại, ông đề nghị các thẩm phán tại Tối cao Pháp viện tạm thời không áp dụng phán quyết ngày 6/2 của hội đồng gồm 3 thẩm

được miễn trừ truy tố.

Các luật sư của ông Trump cảnh báo trong đơn khẩn gửi tới Tối cao Pháp viện rằng "việc tiến hành một phiên tòa hình sự kéo dài nhiều tháng đối với Tổng

(tiếp trang 5-A)

Trung Quốc mở trạm nghiên cứu Nam Cực ở phía nam Australia, New Zealand

Thượng viện Hoa Kỳ do Đảng Dân chủ lãnh đạo hôm thứ Ba (13/2) thông qua gói viện trợ trị giá 95,34 tỷ USD cho Ukraine,

qua dự luật này trong cuộc bỏ phiếu với tỷ lệ 70-29, nhiều hơn so với mức 60 phiếu thuận cần thiết và gửi tới Hạ viện, 22 thành



Lãnh đạo đa số Thượng viện Hoa Kỳ Chuck Schumer rời đi sau khi phát biểu trong các hợp hòa tại Điện Capitol vào ngày 13/2/2024, ở Washington, DC.

Israel và Đài Loan, mặc dù gói viện trợ này phải đối mặt với một cơn đường không chắc chắn phía trước tại Hạ viện do Đảng Cộng hòa kiểm soát.

Các nhà lập pháp đã thông

viên Đảng Cộng hòa đã cùng với hầu hết các thành viên Đảng Dân chủ ủng hộ dự luật.

Lãnh đạo đa số Thượng viện Chuck Schumer nói: "Chắc chắn đã nhiều năm, có lẽ là nhiều thập

(tiếp trang 5-A)

290-2085/1653

V Express Cargo
GỬI HÀNG VỀ VIỆT NAM
Tel: 713 551 6061

TẬN TÂM - UY TÍN - CHẤT LƯỢNG
PICK UP TẬN NHÀ

\$5 OFF 30lbs, \$10 OFF 50lbs

**Địa chỉ 12317 Bellaire Blvd #600,
 Houston, TX 77072 (Bellaire & Cook)**

267-2097/1663

ACI HOME CARE
www.acihomecare.com

CHUYÊN ĐẢM TRÁCH MỌI DỊCH VỤ CHĂM SÓC TẠI GIA

- Companionship Care (Chăm sóc đồng hành)
- Personal Care (Chăm sóc cá nhân)
- Dementia Care (Chăm sóc người giảm trí nhớ)
- Alzheimer's Care (Chăm sóc bệnh Alzheimer)
- Respite Care (Chăm sóc tạm thời, giúp gia đình có thời gian nghỉ ngơi)
- Transportation Arrangements (Giúp đưa đón người thân đi bác sĩ, đi chợ)
- Errand Assistance (Giúp việc vặt)
- Light Housekeeping (Giúp việc nhẹ trong nhà)
- Post Hospital and Surgery Care (Chăm sóc sau khi ra viện và phẫu thuật)

ACI Home Care với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, được huấn luyện, có chứng chỉ, và được kiểm tra lý lịch cẩn thận.

Contact: **281-781-9220** or admin@acihomecare.com
 950 Echo Ln, Suite 200, Houston, TX 77024

247-2093/1661

YÊN AUTO BODY & REPAIR

12157 Bellaire Blvd. Houston, TX 77072 ☎ **832-695-6666**
 Fax 832-243-6503

CHUYÊN

- ✓ STATE INSPECTION
- ✓ NHẬN TẤT CẢ CÁC BẢO HIỂM
- ✓ SỬA CHỮA CÁC LOẠI XE
- ✓ ĐỊNH GIÁ MIỄN PHÍ
- ✓ LÀM ĐỒNG - SƠN
- ✓ KÉO XE MIỄN PHÍ

Nếu Có Sửa Xe Tại Tiệm

THAY NHỚT \$10.00 OFF	THAY THẮNG Trước \$10.00 OFF Sau \$20.00 OFF	LÀM ĐỒNG 10% OFF	OFFICIAL VEHICLE INSPECTION STATION
---------------------------------	--	----------------------------	--

CHUYÊN NGHIỆP - TẬN TÂM - UY TÍN

325-2093/1661

Now Hiring / Tuyển Nhân Viên
 HOUSTON, TX

THE TOTAL YOU medical spa will have grand opening soon. Following positions are needed immediately, Facial specialist, nail technician, massage therapist, eyelash specialist. Simple English speaking is required. Beautiful and elegant working place, flexible hours.

THE TOTAL YOU medical spa sắp khai trương. Cần ngay các vị trí sau: Chuyên viên chăm sóc da mặt, thợ nail, nhân viên massage, chuyên viên nối mi. Yêu cầu nói tiếng Anh đơn giản. Nơi làm việc đẹp, sang trọng, giờ giấc linh hoạt.

Please call: **832-361-9239**
 Or email resume to seikosheng@gmail.com for details.

Venezuela tăng quân tới biên giới giữa căng thẳng

(VN+) - Venezuela đang mở rộng các căn cứ quân sự gần biên giới với Guyana, đưa quân tới khu vực biên giới trong rừng.

Tờ The Guardian ngày 9-2 đưa ra thông tin trên căn cứ vào hình ảnh vệ tinh mới nhất của khu vực biên giới Venezuela.

Hình ảnh vệ tinh do Maxar Technologies thu thập được hồi tháng 1 cho thấy sự mở rộng hoạt động tại căn cứ quân sự trên đảo Anacoco của Venezuela, trên sông Cuyuni, giáp Guyana. Thêm nữa, một số khu rừng nhiệt đới được dọn sạch gần đây và những khu vực khác đang bị san phẳng.

Các bức ảnh vệ tinh cũng cho thấy xuất hiện cơ sở hạ tầng mới và một số xe bọc thép. Trong khi đường băng của căn cứ có vẻ không thay đổi, nhưng có thể nhìn thấy một chiếc trực thăng ở đó và các con đường tiếp cận đã được cải thiện.



Ảnh chụp từ trên không của căn cứ quân sự đảo Anacoco vào ngày 13-1

Phía Bắc căn cứ, khu rừng nhiệt đới rộng lớn được phát quang. Có thể nhìn thấy các kho dự trữ đường như là chứa vật tư xây dựng, cùng với ba chiếc xe bọc thép.

Vào tháng 1, Venezuela từng nói về việc mở rộng sự hiện diện quân sự trong khu vực qua video tuyên truyền được phát hành trên các tài khoản mạng xã hội của quân đội.

Trước đó, trong các cuộc đàm phán hòa giải vào tháng 12-2023, Tổng thống Nicolás Maduro cam kết sẽ không thực hiện hành động quân sự chống lại nước láng giềng Guyana giàu dầu mỏ.

Thế nhưng, những hình ảnh được Trung tâm Nghiên cứu chiến lược quốc tế (CSIS) của Mỹ chia sẻ ngày 9-2 lại cho thấy một thực tế khác: Trong khi các nhà ngoại giao Venezuela gặp gỡ những người đồng cấp Guyana để xoa dịu căng thẳng, quân đội Venezuela đã cử xe tăng và tàu tuần tra được trang bị tên lửa đến biên giới.

Venezuela từ lâu đã tuyên bố chủ quyền đối với khu vực Essequibo giàu tài nguyên, chiếm khoảng 2/3 lãnh thổ quốc gia Guyana. Venezuela trước đây cũng bác bỏ phán quyết năm 1899 của tòa trọng tài quốc tế nhằm

thiết lập ranh giới hiện tại giữa hai nước.

Những tháng gần đây, Tổng thống Venezuela Maduro tăng cường tuyên bố chủ quyền của nước này đối với vùng lãnh thổ tranh chấp này.

Theo tờ The Guardian, sau nhiều tháng vận động, Venezuela tổ chức một cuộc bỏ phiếu vào tháng 12-2023, trong đó ông Maduro nói rằng người dân Venezuela ủng hộ kiểm soát vùng rừng rậm rộng lớn bằng vũ lực.

Một số nhà quan sát nhận định đó có thể là nỗ lực nhằm gây áp lực buộc Guayana chia sẻ doanh thu từ những phát hiện dầu mỏ gần đây.

Tổng thống Hàn Quốc dạn quân đội "tiền trạm hậu tầu" nếu bị khiêu khích

(DT) - Tổng thống Yoon Suk Yeol dạn lực lượng thủy quân lục chiến Hàn Quốc "tiền trạm, hậu tầu" nếu bị khiêu khích, trong bối cảnh căng thẳng leo thang tại bán đảo Triều Tiên.

Trong ngày đầu tiên Tết Nguyên đán, ông Yoon đã thị sát hệ thống tấn công phóng loạt và nhấn mạnh rằng cần phải "chuẩn bị đầy đủ để đáp trả ngay lập tức trong trường hợp bị kẻ thù khiêu khích".

"Nếu kẻ thù khiêu khích chúng ta, hãy tuân thủ nguyên tắc "hành động trước, báo cáo sau" và đáp trả dứt khoát, áp đảo, không do dự để đáp tan hoàn toàn ý chí của kẻ thù", ông Yoon nói trong chuyến thăm đơn vị Thủy quân lục chiến tại tiền tuyến của Hàn Quốc, theo văn phòng của ông.

Ông Yoon từng có lời dạn dò tương tự vào tháng trước, cũng như trong chuyến thăm một đơn vị lục quân ở tiền tuyến vào tháng 12/2023.

Triều Tiên gần đây đã tuyên bố Hàn Quốc là "kẻ thù chính", đóng cửa các cơ quan chuyên trách về vấn đề thống nhất hai miền, đồng thời đe dọa chiến tranh nếu bị xâm phạm lãnh thổ "dù chỉ 0,001mm".



Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol trong một sự kiện ở Seoul, Hàn Quốc vào ngày 31/1

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un hôm 9/2 nhắc lại rằng nếu bị tấn công, Bình Nhưỡng sẽ không ngần ngại "tiêu diệt" Hàn Quốc, quốc gia mà theo ông là kẻ thù số một và nguy hiểm nhất của Triều Tiên.

Kể từ khi lên nắm quyền vào năm 2022, ông Yoon đã tăng cường hợp tác quốc phòng với Mỹ và Nhật Bản,

trong đó bao gồm việc mở rộng các cuộc tập trận chung.

Song song với việc tăng cường "khẩu chiến", cả Hàn Quốc và Triều Tiên đều thiết chặt các biện pháp an ninh biên giới trong những tháng gần đây và tiến hành tập trận bắn đạn thật dọc biên giới chung.

Hồi tháng 1, Triều Tiên bắn một loạt đạn pháo về khu vực gần 2 hòn đảo biên giới của Hàn Quốc, khiến Seoul ra lệnh sơ tán cho người dân và tổ chức tập trận bắn đạn thật đáp trả.

Tuần trước, Tổng thống Yoon nói rằng Triều Tiên có thể sẽ thực hiện nhiều hành động khiêu khích trước thêm cuộc bầu cử ở Hàn Quốc vào ngày 10/4, bao gồm các cuộc tấn công mạng và xâm nhập bằng máy bay không người lái.

Ông Yoon, người nhậm chức với cam kết có thái độ cứng rắn với Bình Nhưỡng, và đảng bảo thủ của ông đang đặt mục tiêu giành lại thế đa số trong quốc hội lần đầu tiên kể từ năm 2016.

Nhiều quan ngại về quy định xuất nhập cảnh mới của Liên minh châu Âu

(VN+) - Thị trường thành phố London (Anh) cho hay hệ thống xuất nhập cảnh tự động mới của EU có thể sẽ gây ra tình trạng hỗn loạn tại nhà ga St Pancras ở London phục vụ hành khách đi tàu Eurostar.

Ngày 10/2, Thị trường thành phố London của Anh, ông Sadiq Khan, cảnh báo hành khách đi tàu Eurostar từ Anh đến châu Âu có thể sẽ phải đối mặt với tình trạng ùn tắc, hỗn loạn tại các nhà ga sau khi Liên minh châu Âu (EU) triển khai hệ thống xuất nhập cảnh tự động.

Tất cả hành khách nhập cảnh EU, kể cả hành khách được miễn thị thực, sẽ phải làm thủ tục qua hệ thống xuất nhập cảnh tự động của EU. Hệ thống sẽ ghi lại thông tin cá nhân và dữ liệu sinh trắc học của công dân ngoài EU cũng như ngày nhập cảnh và xuất cảnh, đồng thời theo dõi các trường hợp lưu trú quá hạn.

EU có kế hoạch triển khai hệ thống này kể từ tháng 10 tới sau một thời gian dài trì hoãn.

Phát biểu với báo giới, ông Sadiq Khan cho biết hệ thống xuất nhập cảnh mới của EU có thể sẽ gây ra tình trạng hỗn loạn tại nhà ga St Pancras ở London phục vụ hành khách đi tàu Eurostar.

Eurostar có thể sẽ phải cắt giảm chuyến từ London đến EU và hành khách có thể sẽ phải xếp hàng dài vào thời gian cao điểm.

Ông Sadiq Khan cho rằng tình trạng này xảy ra là do tác động của việc Anh rời EU, còn gọi là Brexit.

Anh chính thức rời EU vào đầu năm 2020 sau cuộc trưng cầu ý dân năm 2016. Sau Brexit, công dân Anh mất quyền tự do đi lại trong EU.

Gần 19 triệu người đã sử dụng dịch vụ đường sắt Eurostar - kết nối Anh với Bỉ, Pháp, Đức và Hà Lan - vào năm ngoái khi số lượng khách du lịch quay trở lại mức trước đại dịch COVID-19.

TIN THẾ GIỚI

Thủ đô Berlin tiến hành lại một phần cuộc bầu cử liên bang Đức năm 2021

(VN+) - Tòa án Hiến pháp đã ra phán quyết yêu cầu thành phố Berlin tổ chức lại một phần cuộc bầu cử liên bang sau khi phát hiện nhiều sai phạm trong cuộc bầu cử ban đầu vào ngày 26/9/2021.

Theo phóng viên TTXVN tại Cộng hòa Liên bang Đức, ngày 11/2, khoảng nửa triệu người dân Berlin đã được yêu cầu đi bỏ phiếu lại cho cuộc bầu cử liên bang Đức diễn ra cách đây hai năm, sau khi Tòa án Hiến pháp ra phán quyết rằng thành phố Berlin đã có nhiều sai phạm trong tổ chức bầu cử liên bang năm 2021.

Việc bầu cử lại diễn ra chỉ 20 tháng trước cuộc bầu cử quốc gia lần tới.

Hồi tháng 12 năm ngoái, Tòa án Hiến pháp đã ra phán quyết yêu cầu thành phố Berlin tổ chức lại một phần cuộc bầu cử liên bang sau khi phát hiện nhiều sai phạm trong cuộc bầu cử ban đầu vào ngày 26/9/2021.



Cử tri Đức xếp hàng chờ bỏ phiếu tại một điểm bỏ phiếu ở quận Lichtenberg, Berlin

Các sai phạm bao gồm nhiều phiếu không chính xác, phiếu bị thất lạc và nhiều người không bỏ phiếu được.

Cuộc thi chạy Marathon Berlin tổ chức cùng ngày bầu cử đã khiến việc chuyển phiếu bầu thay thế đến các địa điểm bỏ phiếu gặp nhiều khó khăn.

Berlin đã phải tổ chức lại cuộc bỏ phiếu cấp bang, vốn cũng diễn ra cùng với bầu cử liên bang năm 2021, dẫn đến việc thay đổi thị trường thành phố sau đó.

Cuộc bầu cử lại ảnh hưởng đến 455 trong số 2.256 khu vực bầu cử của thành phố Berlin nhưng sẽ không làm thay đổi chính phủ liên minh của Thủ tướng Olaf Scholz vì chỉ có chưa đến 1% cử tri cả nước sẽ tham gia.

Mặc dù có ít tác động đến cơ cấu của chính phủ liên bang, nhưng cử tri vẫn có thể đưa đến những thay đổi nhỏ trong Quốc hội Đức.

Berlin hiện có 29 trong số 736 ghế trong Quốc hội Đức và việc bỏ phiếu lại có thể khiến một số nghị sĩ có nguy cơ mất ghế.

Ngoài ra, việc bầu cử lại sẽ đóng vai trò như một phép thử về lòng tin của cử tri đối với liên minh cầm quyền, bao gồm đảng Dân chủ Xã hội (SPD), đảng Xanh và đảng Dân chủ Tự do (FDP).

Nhật Bản khẳng định tinh đoàn kết và quyết tâm vượt khó khăn

(VN+) - Thủ tướng Kishida cũng nhấn mạnh Nhật Bản tiếp tục bảo vệ cuộc sống và sinh kế của người dân, hướng tới hiện thực hóa một xã hội, nơi mọi người đều cảm nhận được mục đích sống và sự công hiến.

Nhân Ngày Quốc khánh của Nhật Bản 11/2, Thủ tướng Fumio Kishida khẳng định tinh đoàn kết là nền tảng để giúp người dân Nhật Bản vượt qua mọi khó khăn thử thách, bao gồm khắc phục hậu quả của trận động đất nghiêm trọng xảy ra ở Bán đảo Noto, tỉnh Ishikawa, trong ngày đầu tiên của Năm mới 2024.

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, thông điệp của người đứng đầu Chính phủ Nhật Bản nêu rõ: "Trong suốt chiều dài lịch sử, đất nước Nhật Bản đã nhiều lần phải đổi mới và vượt qua những thử thách khắc nghiệt. Ngày nay, nền tảng đó tiếp tục được kế thừa và phát huy dựa trên nỗ lực không mệt mỏi của từng cá nhân cũng như sự gắn kết, đùm bọc giữa người với người, tạo nên sức mạnh tổng thể của quốc gia. Tôi tin rằng, chúng ta nhất định sẽ sớm vượt qua những khó khăn sau trận động đất ở Bán đảo Noto".

Thủ tướng Kishida cũng nhấn mạnh Chính phủ Nhật Bản mong muốn tiếp tục bảo vệ cuộc sống và sinh kế của người dân, hướng tới hiện thực hóa một xã hội, nơi mọi người đều cảm nhận được mục đích sống và sự công hiến.



Thủ tướng Fumio Kishida

Bên cạnh đó, chính phủ cũng sẽ nỗ lực kết nối những công dân trong lai với một đất nước đầy tự hào trên trường quốc tế để xây dựng Nhật Bản ngày càng tốt đẹp hơn. Liên quan đến quá trình khắc phục hậu quả trận động đất, thành phố Wajima, một trong những địa điểm chịu ảnh hưởng nặng nề, đã bắt đầu tiếp nhận các hoạt động tình nguyện từ bên ngoài.

Thông qua việc đăng ký trên trang web chính thức của chính quyền thành phố, ngày 10/2, đã có 40 tình nguyện viên đầu tiên đến thành phố Wajima để tham gia công tác dọn dẹp và hỗ trợ người dân trong sinh hoạt hàng ngày.

Trong khi đó, ngày 11/2, chính quyền thành phố Wajima cũng đã bắt đầu vận hành tuyến xe buýt miễn phí chở người dân tại các khu sơ tán tạm thời đến một số nhà tắm công cộng, trong bối cảnh tình trạng mất nước vẫn chưa được khắc phục.

Từ tối 7/1, tại bán đảo Noto, tỉnh Ishikawa - nơi chịu ảnh hưởng nặng nề của trận động đất mạnh vừa qua, sẽ có mưa và tuyết rơi dày khiến cuộc sống của người dân lánh nạn tạm thời thêm phần khó khăn.

Các chuyến xe này sẽ được phục vụ 3 buổi/tuần vào các ngày cố định là thứ Ba, thứ Năm và Chủ nhật, trước mắt sẽ duy trì đến ngày 22/2. Hiện thành phố Wajima có khoảng 10.000 hộ gia đình vẫn trong tình trạng mất nước do chưa thể khắc phục được đường ống nước ngầm bị vỡ sau trận động đất. Mặc dù Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản đã bố trí một số nhà tắm công cộng phục vụ nhu cầu người dân nhưng số lượng có hạn và nhiều người không thể di chuyển do thiếu phương tiện.

Tính đến ngày 10/2, chính quyền tỉnh Ishikawa xác nhận, trận động đất xảy ra ở Bán đảo Noto đã khiến 241 người thiệt mạng, 11 trường hợp đang mất tích, khoảng 60.000 ngôi nhà bị hư hại, hơn 13.000 người phải sống tại các điểm sơ tán tạm thời, hơn 34.000 hộ gia đình vẫn chưa có nước sinh hoạt và khoảng 1.500 hộ gia đình bị mất điện.

Công tác khắc phục hậu quả của trận động đất vẫn đang được Chính phủ Nhật Bản và chính quyền địa phương khẩn trương tiến hành.

Tổng thống Hungary từ chức

(VN+) - Ngày 10/2, Tổng thống Hungary Katalin Novak tuyên bố từ chức sau khi dự luận tại quốc gia Trung Âu này phần nộ trước quyết định của bà Novak ân xá cho một Phó Giám đốc một trại trẻ mồ côi liên quan đến vụ án lạm dụng tình dục trẻ em.

Xác nhận quyết định từ chức, Tổng thống Novak, đồng minh thân cận của Thủ tướng Hungary Viktor Orban, thừa nhận rằng bà đã phạm "sai lầm".



Tổng thống Hungary Katalin Novak tuyên bố từ chức tại Phu Tổng thống Budapest, ngày 10/2/2024

Bà Katalin Novak, nữ Tổng thống đầu tiên trong lịch sử Hungary, đã gây phẫn nộ sau khi có thông tin tiết lộ rằng bà đã ban hành lệnh ân xá vào tháng 4/2023 đối với người đàn ông bị kết án vì che giấu hàng loạt vụ lạm dụng tình dục trẻ em trong trại trẻ mồ côi. Người đàn ông này đã bị kết án hơn 3 năm tù vì gây áp lực buộc các nạn nhân phải rút lại cáo buộc đối với giám đốc trại trẻ - người đã bị kết án 8 năm tù vì lạm dụng ít nhất 10 trẻ em trong giai đoạn từ năm 2004 - 2016.

231-2110/1624

TOM CONSTRUCTION

- * Nhận làm các dịch vụ điện, gas, nước
- * Remodeling kitchen, bathroom
- * Nhận new build out & remodeling Nail Salon, Restaurant, văn phòng bác sĩ, etc.
- * Nhận đổ xi măng, xây patio, fencing, roofing, sprinkler system

No job is too small

Xin liên lạc: Tom 713-885-4903

Special: có giá đặc biệt cho laminate, engineer wood, granite countertop, culture marble, sale & install.

VICTORIA INSURANCE
CHUYÊN NGHIỆP
OBAMACARE & MEDICARE
832-955-9897

- ✓ Bảo hiểm sức khỏe Obamacare
- ✓ Bảo hiểm Nhân Thọ
- ✓ Bảo hiểm Răng, Mắt, Tai
- ✓ Hỗ trợ Medicaid, SSA, SSI,
- ✓ Hỗ trợ Foodstamp, Tiền Bệnh
- ✓ Giúp quý khách lấy hẹn Bác Sĩ tốt và nhanh nhất
- ✓ Bảo hiểm Medicare
- ✓ Bảo hiểm Medicare Supplement
- ✓ Bảo hiểm Medical Travel (Du lịch)
- ✓ Bảo hiểm nhà, Xe, Tiệm
- ✓ Xóa ticket, sang tên xe, bảng số
- ✓ Khai thuế (cá nhân và thương mại)

TẬN TÂM, NHỆT TÌNH, CHUYÊN NGHIỆP
MY THUAN 832-955-9897
8200 WILCREST SUITE 108, HOUSTON, TX 77072

037-2047/1615

Maribel Cervantes

NỐI MI - UỐN MI - TỈA CHÂN MÀY
832-951-2442
(Xin nói tiếng anh)
Chaparritaestrada804@gmail.com
6666 Harwin Rd, Suite 206A, Houston, TX 77036

TD TECHNICIAN SERVICES

Commercial & Residential

- ✓ A/C & HEATING
- ✓ ELECTRICAL
- ✓ SECURITY CAMERA
- ✓ ALL APPLIANCES

832-646-4979

Trang Nguyễn
Suite 178 - 8388 W. Sam Houston Pkwy S, Houston 77072
(Nằm trong khu chợ Việt Hoa - Beltway 8 & Beechnut)
Cell: 281-777-4287

- ❖ Bảo Hiểm Medicare
- ❖ Bảo Hiểm Nhân Thọ
- ❖ Bảo Hiểm Răng, Mắt
- ❖ Bảo Hiểm Nhà & Xe
- ❖ Bảo Hiểm Du Lịch
- ❖ Long Term Care
- ❖ SSA, SSI, Lương Hưu
- ❖ Food Stamp, Chip
- ❖ Hỗ Trợ Medicaid ...

155-2082/1650

BB-AIR
Commercial and Residential

Chuyên Lắp Ráp & Sửa Chữa:

- Máy lạnh, máy sưởi
- Kho lạnh, tủ lạnh cơ sở thương mại
- Walk in Cooler and Freezer

Binh Bui
LIC # TA CLB118925C

832.495.5139
Bbaircondition@yahoo.com

TIN THẾ GIỚI

Tổng Thư ký Liên hợp quốc nêu ưu tiên hoạt động trong năm 2024

(VN+) - Ông Antonio Guterres nhấn mạnh trong bản danh sách dài những chương trình nghị sự vạch ra cho năm 2024 có một sự kết nối chung đó là hòa bình, cần có hòa bình trên mọi khía cạnh.

Ngày 8/2, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã kêu gọi các nỗ lực đoàn kết vì hòa bình.

Phát biểu tại họp báo về những ưu tiên hoạt động trong năm 2024 tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Mỹ), ông Antonio Guterres cho rằng nỗ lực vì nền hòa bình công bằng và bền vững là điều thiết yếu nhưng đó phải là nền hòa bình tuân thủ Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế.

Ông nhấn mạnh trong bản danh sách dài những chương trình nghị sự vạch ra cho năm 2024 có một sự kết nối chung đó là hòa bình, cần có hòa bình trên mọi khía cạnh và đây chính là sợi dây kết nối ràng buộc.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc đề cập tới các cuộc xung đột ngày càng gia tăng, sự phân chia địa chính trị đang đe dọa hòa bình và an ninh, tình trạng phân cực gây chia rẽ trong các cộng đồng, nới rộng khoảng cách bất bình đẳng, trong khi khí hậu toàn cầu và nhiệt độ tăng đáng báo động đe dọa sự hòa hợp với thiên nhiên.



Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres phát biểu tại New York, Mỹ ngày 26/1/2024

Ông Guterres đề xuất giải pháp là tạo ra sự thay đổi cuộc sống của con người một cách thực tế và tích cực, giải quyết các vấn đề của con người. Các mối đe dọa từ hạt nhân, từ các tình trạng khẩn cấp về khí hậu, nguy cơ chưa được đánh giá của Trí tuệ Nhân tạo (AI) đều là những thách thức hiện hữu cần có cách ứng phó một cách đoàn kết và có tổ chức.

Tuy nhiên, người đứng đầu Liên hợp quốc khẳng định giữa những khó khăn chống chọi vẫn còn một tia hy vọng, đòi hỏi hành động tập thể, gác lại mọi xung đột phát sinh khi giải quyết các mối đe dọa từ AI, hành động khí hậu và đạt Các Mục tiêu Phát triển Bền vững.

Ông nhấn mạnh các nước cần thảo luận nghiêm túc, cải cách các cơ quan đã lỗi thời, khuyến khích sự đa cực với các cơ chế quản trị đa phương hiệu quả, mới mẻ và toàn diện.

Tổng thư ký Liên hợp quốc cho rằng các thách thức ngày càng nhiều, lộ trình giải quyết phức tạp nhưng lời kêu gọi hòa bình, đoàn kết và hành động ngày càng tạo nên công hưởng sâu rộng trong và ngoài Liên hợp quốc.

Đắm thuyền ngoài khơi Tunisia, 13 người di cư Sudan thiệt mạng

(VN+) - Theo giới chức Tunisia, con thuyền chở 42 người di cư Sudan khởi hành từ thị trấn ven biển Jebiniana và bị đắm ngoài khơi Tunisia khiến 13 người Sudan thiệt mạng, 27 người khác bị mất tích.

Ngày 8/2, một thuyền chở người di cư đã bị đắm ngoài khơi Tunisia khiến 13 người Sudan thiệt mạng và 27 người khác bị mất tích.

Theo giới chức tư pháp Tunisia, thuyền trên chở 42 người di cư Sudan khởi hành từ thị trấn ven biển Jebiniana thuộc tỉnh Sfax. Chỉ có 2 người may mắn sống sót.

Thông tin ban đầu cho thấy những người di cư này có thể là nạn nhân của một đường dây buôn người đang tìm cách vào châu Âu bất hợp pháp. Hiện nhà chức trách đang điều tra vụ việc.

Tunisia và Libya là điểm khởi hành chính của hàng nghìn người di cư bất hợp pháp trong những hành trình vượt biên nguy hiểm đến châu Âu.

Theo thống kê, trong 11 tháng đầu năm 2023, nhà chức trách Tunisia đã bắt giữ gần 70.000 người di cư trái phép, cao hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm 2022.

Theo Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM), hơn 2.270 người đã thiệt mạng khi cố gắng vượt biên Địa Trung Hải vào năm 2023, tăng 60% so với năm trước đó.

Sudan đã chứng kiến các cuộc đụng độ nghiêm trọng giữa Lực lượng vũ trang Sudan và Các lực lượng hỗ trợ nhanh (RSF) kể từ ngày 15/4/2023.



Người di cư chờ được giải cứu trên Địa Trung Hải, ngoài khơi bờ biển Sfax của Tunisia

Theo Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA), hơn 13.000 người đã thiệt

mạng kể từ khi cuộc giao tranh này nổ ra.

Xung đột cũng đã buộc hơn 1,5 triệu người phải chạy trốn qua biên giới để đến các quốc gia vốn đang phải tiếp nhận đông người tị nạn, trong đó có Tunisia.

Romania-Bulgaria phối hợp thúc đẩy dỡ bỏ kiểm soát biên giới nội khối EU

(VN+) - Romania và Bulgaria sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với nhau trong tương lai nhằm thúc đẩy xóa bỏ kiểm tra biên giới nội khối Liên minh châu Âu (EU).

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, ngày 5/2, phát biểu sau cuộc gặp Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Bulgaria Mariya Gabriel ngày 5/2 nhân chuyến thăm chính thức Sofia, Ngoại trưởng Romania Luminita-Teodora Odobescu cho biết hai bên đã nhất trí phối hợp hành động trong tương lai nhằm thúc đẩy xóa bỏ kiểm tra biên giới nội khối Liên minh châu Âu (EU).

Bà Odobescu nêu rõ Romania và Bulgaria sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với nhau và sẽ nỗ lực trong vấn đề gia nhập khu vực Schengen với sự hỗ trợ của Ủy ban châu Âu (EC), cũng như tiếp tục đối thoại với Áo, các quốc gia thành viên khác của EU và EC để thúc đẩy việc này.

Theo Ngoại trưởng Odobescu, năm nay Romania và Bulgaria kỷ niệm 20 năm gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Trong bối cảnh đó, hợp tác giữa hai nước là rất quan trọng đối với việc tăng cường năng lực của NATO tại sườn phía Đông của liên minh.



Cờ EU bên ngoài trụ sở Ủy ban châu Âu tại Brussels, Bỉ

Bà Odobescu cũng nhấn mạnh chuyến thăm này của bà đến Sofia tái khẳng định mối quan hệ song phương và lợi ích chung trong việc phát triển quan hệ đối tác chiến lược nhân dịp hai bên kỷ niệm ngày ký tuyên bố đối tác chiến lược.

Bà Odobescu cũng nhấn mạnh kết nối liên thông đóng vai trò then chốt cho hợp tác giữa Romania và Bulgaria, không chỉ ở cấp độ song phương, mà còn đối với toàn khu vực.

Triều Tiên hủy toàn bộ hợp tác kinh tế với Hàn Quốc

(DT) - Quốc hội Triều Tiên đã bỏ phiếu hủy bỏ toàn bộ thỏa thuận đã ký với Hàn Quốc về việc thúc đẩy hợp tác kinh tế.

Hãng thông tấn KNCA ngày 8/2 đưa tin, quốc hội Triều Tiên đã bỏ phiếu hủy mọi thỏa thuận hợp tác kinh tế với Hàn Quốc.

Quốc hội Triều Tiên cũng đã bỏ phiếu bãi bỏ luật điều chỉnh quan hệ kinh tế với Seoul, bao gồm cả luật đặc biệt về vận hành dự án du lịch núi Kumgang.

Các chuyên tham quan đến ngọn núi tuyết đẹp ngay phía bắc biên giới phía đông là biểu tượng của sự hợp tác kinh tế bắt đầu trong thời kỳ gắn kết giữa hai miền Triều Tiên vào đầu những năm 2000, thu hút gần 2 triệu du khách Hàn Quốc.

Dự án bị đình chỉ vào năm 2008 sau khi một du khách Hàn Quốc đi lạc vào khu vực cấm bị lính Triều Tiên bắn chết.

Triều Tiên cho biết hiện họ coi Hàn Quốc là đối thủ. Năm ngoái, Bình Nhưỡng đã hủy bỏ một hiệp ước quân sự ký kết với Seoul năm 2018 nhằm giảm căng thẳng leo thang gần biên giới quân sự theo thỏa thuận ngừng bắn chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953.



Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un

Trong cuộc trả lời phỏng vấn kênh truyền hình KBS được phát sóng hôm 7/2, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol nói: "Trong hơn 70 năm qua, họ (Triều Tiên) nhận ra vũ khí thông thường của mình không đủ nên họ chuyển sang phát triển hạt nhân để đe dọa chúng tôi".

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh, Seoul vẫn luôn đề nghị hợp tác với Bình Nhưỡng, thậm chí tổ chức hội nghị thượng đỉnh giữa nhà lãnh đạo hai nước.

Kể từ khi lên nắm quyền vào năm 2011, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã thúc đẩy Triều Tiên phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo ở nhiều phạm vi khác nhau, khiến căng thẳng leo thang với Hàn Quốc và Mỹ.

Chính phủ Brazil mong muốn tăng cường mối quan hệ hợp tác với châu Phi

(VN+) - Tổng thống Brazil sẽ có chuyến thăm Ai Cập và Ethiopia vào tuần tới nhằm tăng cường quan hệ hợp tác kinh tế và chính trị của Brazil với châu Phi.

Ngày 7/2, Chính phủ Brazil thông báo Tổng thống nước này Luiz Inácio Lula da Silva sẽ có chuyến thăm Ai Cập và Ethiopia vào tuần tới nhằm tăng cường mối quan hệ hợp tác kinh tế và chính trị của Brazil với châu Phi.

Trong chuyến đi thứ ba tới châu lục này kể từ khi trở lại nắm quyền vào tháng 1/2023, Tổng thống Lula da Silva sẽ đặt chân đến Cairo vào ngày 14/2 và được người đồng cấp Ai Cập Abdel Fatah al Sisi tiếp đón một ngày sau đó.

Tại Addis Ababa, Tổng thống Brazil sẽ có các cuộc gặp với lãnh đạo Ethiopia vào ngày 16/2, trước khi tham dự Đại hội Thường niên của Liên minh châu Phi vào ngày 17-18/2.

Đây là Hội nghị Thượng đỉnh của các nguyên thủ 55 quốc gia trên Lục địa Đen.

Theo Thứ trưởng Phụ trách châu Phi và Trung Đông của Bộ Ngoại giao Brazil Carlos Sobral Duarte, Chính phủ nước này mong muốn tăng cường quan hệ với các quốc gia châu Phi, khu vực "ít được khám phá về mặt kinh tế nhưng có nhiều mối liên hệ với Brazil".

Thứ trưởng Duarte nhấn mạnh chính sách đối ngoại này mang lại nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp Brazil, do Ai Cập và Ethiopia sẽ chính thức gia nhập Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới BRICS (gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi) trong năm nay.

Ngoài ra, việc Tổng thống Brazil tham gia hội nghị của Liên minh châu Phi sẽ góp phần nêu bật các mục tiêu trong nhiệm kỳ làm Chủ tịch Nhóm Các Nền Kinh tế Phát triển và Mới nổi Hàng đầu Thế giới (G20) năm nay, đó là đấu tranh chống đói nghèo, thúc đẩy bền vững môi trường và cải cách quản trị toàn cầu.

Bên lề Hội nghị, ông Lula da Silva dự kiến sẽ gặp Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres và nhà lãnh đạo Palestine Mahmoud Abbas nhằm tiếp tục thúc đẩy nỗ lực đạt được lệnh ngừng bắn giữa Israel và Phong trào Hồi giáo Hamas.

Kể từ khi nhậm chức Tổng thống Brazil vào đầu năm ngoái, ông Lula da Silva đã khởi động lại mối quan hệ với lục địa châu Phi, một ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Brazil dưới nhiệm kỳ đầu tiên của ông (2003-2010).

Tại một diễn đàn kinh tế diễn ra ở Angola hồi tháng Tám năm ngoái, Tổng thống Lula da Silva cũng đã tuyên bố Brazil sẽ quay trở lại châu Phi với các cam kết về đầu tư và chuyển giao công nghệ.

Cảnh sát Hy Lạp bắt giữ 4 đối tượng sau vụ nổ bom ở Athens

(VN+) - Cảnh sát nêu rõ 4 nghi phạm bị bắt giữ với cáo buộc "chế tạo và tàng trữ chất nổ và vật liệu gây cháy", một tuần sau vụ một quả bom phát nổ bên ngoài Bộ Lao động và An sinh Xã hội ở Athens.

Ngày 10/2, cảnh sát Hy Lạp thông báo đã bắt giữ 4 người đàn ông bị cáo buộc tàng trữ chất nổ, một tuần sau vụ một quả bom phát nổ bên ngoài Bộ Lao động và An sinh xã hội ở thủ đô Athens.

Trong thông báo, cảnh sát nêu rõ các nghi phạm bị bắt giữ ngày 9/2 với cáo buộc "chế tạo và tàng trữ chất nổ và vật liệu gây cháy".

Vụ bắt giữ không liên quan trực tiếp đến vụ nổ ở Athens, nhưng một trong những nghi phạm được cho là liên quan đến một nhóm bạo lực cực đoan.

Theo truyền thông Hy Lạp, nhóm này có nhiều thành viên phải thụ án tù do tiến hành các vụ tấn công bằng bom thư.

Trước đó, sáng sớm 3/2, nhà chức trách Hy Lạp phát hiện một quả bom được đặt trong ba lô và treo trên hàng rào đối diện trụ sở Bộ Lao động và An sinh Xã hội.

Quả bom đã phát nổ nhưng không gây thương vong. Trước khi xảy ra vụ nổ, một tòa soạn báo ở Hy Lạp đã nhận được một cuộc gọi điện thoại nặc danh cảnh báo đánh bom.

Các cơ quan đại diện ngoại giao, trụ sở ngân hàng và các địa điểm công cộng thường là mục tiêu tấn công của các nhóm bạo lực cực đoan ở Hy Lạp trong nhiều năm qua.

Quốc hội Somalia thông qua việc gia nhập Cộng đồng Đông Phi

(VN+) - Đây là bước quan trọng trong quá trình Somalia hội nhập vào cộng đồng kinh tế khu vực, thể hiện cam kết của nước này với Cộng đồng Đông Phi.

Quốc hội Somalia ngày 10/2 đã phê chuẩn việc nước này gia nhập Cộng đồng Đông Phi (EAC), trở thành thành viên thứ tám của cộng đồng kinh tế khu vực này.

Phó Chủ tịch thứ hai của Hạ viện Liên bang Somalia (Quốc hội), Abdullahi Omar Abshir, cho biết 148 trong số 150 nhà lập pháp của Somalia đã bỏ phiếu ủng hộ việc gia nhập EAC, trong khi một nhà lập pháp phản đối và một nhà lập pháp khác bỏ phiếu trắng.

Theo Bộ trưởng Thông tin, Văn hóa và Du lịch Somalia, Daud Aweis Jama, việc Quốc hội phê chuẩn hiệp ước này đánh dấu sự hoàn tất quá trình gia nhập của Somalia và rút ngắn thời hạn sáu tháng quy định để Somalia gửi văn kiện phê chuẩn của mình tới ban thư ký EAC.

Đây là bước quan trọng trong quá trình Somalia hội nhập vào cộng đồng kinh tế khu vực, thể hiện cam kết của nước này với EAC.

Somalia được kết nạp là thành viên thứ tám của EAC vào tháng 11/2023, sau Burundi, Kenya, Rwanda, Nam Sudan, Tanzania, Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda.

(tiếp trang 1-A)

Phiên tòa luận tội Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ sắp khai diễn

nghe bằng chứng, hoặc chuyển vụ việc sang một ủy ban rồi sẽ không có chuyện gì xảy ra, hoặc bằng chứng ủng hộ và chống lại ông Mayorkas có thể được nghe.

Tại Thượng viện, cần phải có 2/3 số phiếu để kết tội ông Mayorkas, 64 tuổi, và cách chức ông ta, nghĩa là ít nhất 18 đảng viên Dân chủ sẽ phải tham gia cùng tất cả 49 đảng viên Cộng hòa để ủng hộ việc kết án.

Ông Mayorkas là người trong Nội các đầu tiên bị luận tội kể từ khi Bộ trưởng Chiến tranh William Belknap bị xét xử về tội tham nhũng vào năm 1876 ngay sau khi ông từ chức. Sau đó ông được trắng án trong một phiên xét xử ở Thượng viện.

Ông Mayorkas đã mô tả vụ luận tội chống lại ông là vô căn cứ và nói rằng ông vẫn tiếp tục thi hành nhiệm vụ của mình.

Tổng thống Biden đã bảo vệ ông Mayorkas sau cuộc bỏ phiếu tại Hạ viện.

Ông nói: “Lịch sử sẽ không có cái nhìn thiện cảm với các đảng viên Cộng hòa tại Hạ viện vì hành động trắng trợn mang tính đảng phái vi hiến, nhằm vào một công chức được kính trọng để chơi những trò chơi chính trị nhỏ nhặt”.

Dân biểu Mark Green, Chủ tịch Ủy ban An ninh Nội địa Hạ viện, dẫn đầu nỗ lực luận tội ông Mayorkas, nói trong một bài xã luận của Wall Street Journal rằng đó là “điều đúng đắn nên làm”.

Ông Green cho biết ông Mayorkas “đã chỉ đạo thả hàng triệu người nước ngoài không được chấp nhận vào nước Mỹ” và “vi phạm lòng tin của công chúng, bằng cách vi phạm nghĩa vụ theo luật định của mình về kiểm soát biên giới và cố tình đưa ra những tuyên bố sai sự thật trước Quốc hội.”

Những lời phàn nàn của Đảng Cộng hòa chống lại ông Mayorkas thực chất là một cuộc chiến ủy nhiệm chống lại cách xử lý các vấn đề biên giới của ông Biden và chắc chắn sẽ là vấn đề hàng đầu trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11, nơi ông Biden một lần nữa có khả năng phải đối mặt với cựu Tổng thống Cộng hòa Donald Trump sau khi đánh bại ông Trump vào năm 2020. Ông Trump nói lập trường di trú cứng rắn hơn của ông là cần thiết để bảo đảm biên giới.

Một nhóm thượng nghị sĩ lưỡng đảng đã đề nghị các biện pháp kiểm soát di trú được xem là cứng rắn nhất trong nhiều năm qua và ông Biden ủng hộ nỗ lực này, nhưng các đảng viên Cộng hòa tại Thượng viện đã bác bỏ dự luật đó vào tuần trước sau khi ông Trump cho rằng nó chưa đủ cứng rắn.

Bên cạnh các chi tiết về việc kiểm soát biên giới Tây Nam Hoa Kỳ, các đảng viên Dân chủ và một số chuyên gia pháp lý bên ngoài đã đặt câu hỏi liệu việc luận tội ông Mayorkas có đáp ứng tiêu chuẩn Hiến pháp Hoa Kỳ hay không, trong đó nói rằng nó chỉ dành cho những người đã phạm “tội nghiêm trọng” không phải chỉ vì đảng Cộng hòa phản đối cách thức thực thi các biện pháp kiểm soát biên giới.

Giáo sư luật Frank O. Bowman của Đại học Missouri nói với ủy ban điều tra ông Mayorkas rằng việc luận tội “không được coi là một công cụ thông thường để giải quyết các cuộc tranh luận chính sách công thông thường, ngay cả những cuộc tranh luận rất sôi nổi.” Ông nói rằng ông Mayorkas đã không phạm các loại tội nghiêm trọng mà việc luận tội đáng lẽ được sử dụng.

Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson, người ủng hộ nỗ lực luận tội, nói: “Hạ viện có trách nhiệm hiến pháp, như tôi đã nói nhiều lần. Đây có lẽ là trách nhiệm nặng nề nhất bên cạnh việc công bố chiến tranh. Và chúng tôi phải thực hiện công việc của mình bất kể [Thượng viện] làm gì”.

(tiếp trang 1-A)

Tuần duyên Philippines tố tàu Trung Quốc có hành động ‘nguy hiểm’

khi Trung Quốc chiếm giữ nó từ tay Philippines vào năm 2012.

Kể từ đó, Bắc Kinh đã triển khai các tàu tuần tra mà Manila cho rằng đã quấy rối các tàu Philippines và ngăn cản ngư dân Philippines đến đầm phá, nơi có trữ lượng cá dồi dào.

Trong một tuyên bố, Tuần duyên Philippines cho biết trong quá trình tuần

tra, các tàu Tuần duyên Trung Quốc (CCG) “đã thực hiện các hoạt động ngăn cản và nguy hiểm trên biển chống lại tàu BRP Teresa Magbanua bốn lần, trong đó các tàu CCG đã vượt qua mũi tàu PCG hai lần”.

Lực lượng Tuần duyên Philippines cho biết tàu của họ cũng bị 4 tàu Tuần duyên Trung Quốc “theo dõi” hơn 40 lần.

Lực lượng Tuần duyên Philippines cũng quan sát thấy “bốn tàu của Dân quân biển Trung Quốc”.

Phát ngôn viên của Tuần duyên Trung Quốc Gan Yu phản bác lại, nói rằng tàu Philippines đã “xâm nhập trái phép” vào vùng biển nhiều lần.

Ông Gan nói: “Tuần duyên Trung Quốc, nhận thấy những cảnh báo đưa ra không hiệu quả, đã hành động theo luật pháp để kiểm soát hành trình của tàu Philippines và buộc tàu này phải rời đi”.

Ông nói thêm: “Tuần duyên Trung Quốc đã xử lý vụ việc một cách chuyên nghiệp và theo tiêu chuẩn”.

Các video do Tuần duyên Philippines công bố cho thấy một tàu Tuần duyên Trung Quốc cách mạn trái của tàu BRP Teresa Magbanua vài mét trước khi đi ngang qua đường đi của tàu Philippines.

Bãi cạn Scarborough cách đảo chính Luzon của Philippines 240 km về phía tây và cách đảo Hải Nam gần nhất của Trung Quốc gần 900 km.

Vụ việc xảy ra hai tháng sau những căng thẳng giữa Trung Quốc và Philippines xung quanh các rạn san hô đang tranh chấp ở Biển Đông, với một vụ va chạm giữa tàu của hai nước và tàu Trung Quốc phun vòi rồng vào các tàu của Philippines.

Trung Quốc tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ vùng biển và đã phớt lờ phán quyết của tòa án quốc tế rằng những khẳng định của họ không có cơ sở pháp lý.

Trung Quốc triển khai các tàu thuyền để tuần tra tuyến đường thủy tập nập và xây dựng các đảo nhân tạo mà họ đã quân sự hóa để củng cố các yêu sách của mình.

Các quan chức Trung Quốc và Philippines hồi tháng trước đã nhất trí về sự cần thiết phải đối thoại chặt chẽ hơn để giải quyết “các trường hợp khẩn cấp hàng hải” trên tuyến đường thủy này khi căng thẳng leo thang.

(tiếp trang 1-A)

Hơn 100 trang tin giả do Trung Quốc điều hành đẩy mạnh tuyên truyền ở 30 quốc gia

này là “Paperwall”, thu hút sự chú ý đến mạng lưới gồm 123 trang web được điều hành từ Trung Quốc, đóng vai trò là các cơ quan báo chí địa phương ở 30 quốc gia trên khắp Châu Á, Châu Âu và Châu Mỹ Latin.

Newsweek đã liên hệ với tòa đại sứ Trung Quốc tại Washington để yêu cầu bình luận nhưng chưa nhận được phản hồi.

Chiến dịch này được thực hiện bởi Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Truyền thông Haimaiyunxiang Thâm Quyển, còn được gọi là Haimai, một công ty Quan hệ Công ở Trung Quốc, dựa trên phân tích của Citizen Lab về mối liên hệ giữa cơ sở hạ tầng kỹ thuật số của công ty và Paperwall.

Theo Newsweek, vào tháng 11 năm ngoái, cơ quan gián điệp của Hàn Quốc, Cơ quan Tình báo Quốc gia (NIS), đã xác định được 38 trang web tin tức giả mạo bằng tiếng Hàn bị nghi ngờ có quan hệ với Haimai và Haixun, hai công ty quan hệ công cộng có trụ sở tại Trung Quốc.

NIS cáo buộc rằng mạng lưới các trang web tin tức giả có liên kết với Trung Quốc đã cố gắng gây ảnh hưởng dư luận bằng cách truyền bá các chính sách chống Mỹ và quan điểm thân Trung Quốc.

Tại châu Âu, các trang web có nguồn gốc từ Trung Quốc sử dụng tên tham chiếu khu vực như “Eiffel” hoặc “Provence” cho các trang web tiếng Pháp hoặc “Viking” cho các trang web nhắm mục tiêu đến Na Uy, Citizen Lab cho biết.

Tờ báo Il Foglio của Ý đã phát hiện ra một hoạt động gây ảnh hưởng tương tự vào tháng 10 năm 2023.

Citizen Lab đã điều tra thêm các tuyên bố của Il Foglio và chứng minh rằng tất cả các trang web là một phần của mạng lưới đều được lưu trữ trên địa chỉ IP Tencent Cloud của một công ty có trụ sở tại Trung Quốc.

Citizen Lab nói: “Những phát hiện này xác nhận vai trò ngày càng quan trọng của các công ty tư nhân trong lĩnh vực hoạt động gây ảnh hưởng kỹ thuật số và xu hướng của chính phủ Trung Quốc trong việc sử dụng chúng”.

Vào tháng 8 năm 2023, Meta, công ty mẹ của Facebook, đã chính thức liên kết một chiến dịch gây ảnh hưởng mang tên “spamouflage” với Trung Quốc có mục đích lan truyền quan điểm ủng hộ Trung Quốc đồng thời sử dụng các nền tảng khác như Medium, X (trước đây gọi là Twitter), Reddit, YouTube, Vimeo và Soundcloud.

Meta nói: “Mạng lưới này có nguồn gốc từ Trung Quốc và nhắm mục tiêu vào nhiều khu vực trên thế giới, bao gồm Đài Loan, Hoa Kỳ, Úc, Vương quốc Anh, Nhật Bản và khán giả nói tiếng Hoa trên toàn cầu”.

Ông Uông Văn Bản, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, đã bác bỏ cáo buộc của Meta vào thời điểm đó.

“Một số người và tổ chức đã phát động hết chiến dịch tin đồn này đến chiến dịch khác chống lại Trung Quốc trên các nền tảng truyền thông xã hội và lan truyền một lượng lớn thông tin sai lệch về Trung Quốc”, ông Uông nói trong cuộc họp báo vào năm ngoái.

(Nguồn Newsweek/Citizen Lab)

(tiếp trang 1-A)

Ukraine tuyên bố phá hủy tàu chiến đô bộ của Nga ở Biển Đen

của Ukraine, gần Alupka, vào thời điểm xảy ra vụ tấn công”, quân đội cho biết trên Telegram Messenger.

Thị trấn nghỉ mát Alupka ở Biển Đen nằm không xa Yalta ở rìa phía nam Crimea, nơi bị lực lượng Nga chiếm giữ và sáp nhập từ Ukraine vào năm 2014.

Cơ quan tình báo quân sự GUR của Ukraine đã công bố đoạn phim khá mờ trên Telegram cho thấy một số xuồng không người lái của hải quân đang tiếp cận một tàu lớn vào ban đêm và gây ra ít nhất một vụ nổ lớn.

Reuters đã có thể xác minh con tàu trong video là Tsezar Kunikov của Hạm đội Biển Đen Nga dựa trên cột buồm chính, ăng-ten, cầu và boong của nó. Địa điểm và ngày tháng đoạn phim được quay không thể xác minh độc lập được.

Một số cảnh quay ở cuối cho thấy dường như con tàu bị thiệt hại lớn khi nó nghiêng hẳn sang một bên.

Cơ quan GUR cho biết trong một tuyên bố: “Tóm lại, Tsezar Kunikov đã bị thủng nghiêm trọng ở mạn trái và bắt đầu chìm”.

Trong tuyên bố của mình, GUR cho biết tàu chiến Project 775, một trong những tàu mới nhất của Nga, có thủy thủ đoàn 87 người và đã tham gia các cuộc chiến ở Georgia, Syria và Ukraine.

Một hãng tin Ukraine đã công bố một số video cho thấy một cột khói bốc lên trên biển ngoài khơi bờ biển phía nam Crimea với máy bay trực thăng bay trên đầu.

Ukraine đã sử dụng xuồng không người lái của hải quân chứa đầy chất nổ để tấn công các tàu chiến của Nga nhằm cố gắng đuổi chúng ra khỏi các khu vực của Biển Đen, tạo điều kiện cho Ukraine mở hành lang vận chuyển dọc theo tuyến đường xuất khẩu quan trọng truyền thống.

Ukraine không còn tàu hải quân lớn nào và nước này đã cố tình đánh đắm soái hạm của mình khi cuộc xâm lược toàn diện của Nga bắt đầu để ngăn nó rơi vào tay Nga.

Các xuồng không người lái hải quân mới được phát triển rất quan trọng đối với Ukraine khi nước này cố gắng thu hẹp khoảng cách lớn về năng lực hải quân với Nga, quốc gia có Hạm đội Biển Đen hùng mạnh mà Kyiv đang cố gắng làm suy yếu.

Một quan chức an ninh cấp cao của Ukraine cho biết vào tháng 12 rằng họ đã tiêu diệt 20% Hạm đội Biển Đen của Nga.

Cũng trong tháng đó, tên lửa hành trình của Ukraine đã tấn công một tàu chiến đô bộ cỡ lớn khác của Nga ở Crimea.

(tiếp trang 1-A)

Ông Trump đề nghị Tối cao Pháp viện can thiệp vào vấn đề quyền miễn trừ của ông

thống Trump vào lúc cao điểm của mùa bầu cử sẽ làm gián đoạn hoàn toàn khả năng vận động tranh cử của Tổng thống Trump" trong cuộc chạy đua với đối thủ là

Tổng thống Joe Biden trước cuộc bầu cử.

Họ đề nghị các thẩm phán thuộc Tối cao Pháp viện ra lệnh tạm dừng quá trình xét xử trong lúc họ làm việc để toàn bộ các thẩm phán thuộc tòa chuyên trách khu vực thủ đô Mỹ xem xét lại vụ việc, và nếu cần thiết, họ sẽ kháng cáo lên Tối cao Pháp viện.

Kế hoạch xét xử ông Trump vào ngày 4/3 tại tòa cấp liên bang ở Washington về 4 tội danh mà Công tố viên đặc biệt Jack Smith điều tra đã bị hoãn lại và chưa có thông báo về ngày xét xử mới.

Ông Trump, cựu tổng thống Mỹ đầu tiên bị truy tố hình sự, hiện đang dẫn đầu bên đảng Cộng hòa và có thể sẽ là đối thủ của ông Biden, một đảng viên Dân chủ từng đánh bại ông vào năm 2020.

Làm chậm lại quy trình xét xử vụ này có thể có lợi cho ông Trump. Nếu ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào tháng 11 và trở lại Nhà Trắng, ông có thể sử dụng quyền lực tổng thống của mình để buộc chấm dứt việc truy tố, hoặc thậm chí ông có thể ân xá cho chính mình về bất kỳ tội hình sự nào ở cấp độ liên bang.

Các luật sư của ông Trump đã vẽ ra một bức tranh đen tối về những gì sẽ xảy ra với các tổng thống tương lai, nếu việc truy tố hình sự ông được phép tiến hành, đồng thời cảnh báo về các cuộc truy tố hay sự không chế mang tính đảng phái và hơn thế nữa, nhưng điều này bị tòa chuyên trách vùng thủ đô bác bỏ.

Các luật sư của ông viết: “Nếu không có quyền miễn trừ truy tố hình sự, chức vụ tổng thống như chúng ta biết sẽ không chấm dứt tồn tại”.

"Bất kỳ quyết định nào của tổng thống về một vấn đề gây tranh cãi về mặt chính trị sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị đảng đối lập cáo buộc sau khi thay đổi chính quyền. Tất cả các quyết định của tổng thống sẽ phải chịu áp lực sai trái, không đáng có từ các lực lượng chính trị đối lập, với nguy cơ bị truy tố sau khi tổng thống đã rời nhiệm sở", họ viết.

Họ nói thêm: “Mỗi đe dọa truy tố sẽ trở thành một cây gậy chính trị được sử dụng để tác động đến các quyết định nhạy cảm và quan trọng nhất của tổng thống với mỗi đe dọa về những thiệt hại cá nhân sau khi rời nhiệm sở”.

Phán quyết của tòa chuyên trách khu vực thủ đô Mỹ đã tuyên rằng "dường như chỉ có nguy cơ nhỏ về việc các cựu tổng thống sẽ bị quấy nhiễu vô lý bởi các vụ truy tố hình sự thiếu cơ sở ở cấp liên bang".

(tiếp trang 1-A)

Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ trị giá 95 tỷ USD cho Ukraine

kỷ, kể từ khi Thượng viện thông qua một dự luật có tác động lớn đến không chỉ an ninh quốc gia của chúng ta, an ninh của các đồng minh mà còn cả an ninh của nền dân chủ phương Tây”.

Giới lãnh đạo Ukraine coi nguồn tài trợ này rất quan trọng khi nước này tiếp tục đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga và cố gắng duy trì nền kinh tế đang bị tàn phá của mình được tiếp tục phát triển khi cuộc chiến đã gần bước sang năm thứ ba. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã thúc đẩy gói viện trợ này trong nhiều tháng nhưng vấp phải sự phản đối từ những người theo đường lối cứng rắn của Đảng Cộng hòa, đặc biệt là tại Hạ viện.

Cuộc bỏ phiếu tại Thượng viện diễn ra trước bình minh, sau khi tám đối thủ theo đường lối cứng rắn của Đảng Cộng hòa đã gạt lực phản đối viện trợ cho Ukraine suốt hơn sáu tiếng đồng hồ xuyên đêm.

Gói viện trợ này cũng bao gồm các quỹ dành cho Israel, viện trợ nhân đạo cho người Palestine ở Gaza và bảo vệ Đài Loan.

Các quan chức Ukraine đã cảnh báo về tình trạng thiếu vũ khí vào thời điểm Nga đang dần tới với các cuộc tấn công mới.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đã nhanh chóng ca ngợi việc Thượng viện thông qua dự luật. Ông nói trên nền tảng xã hội X: “Sự hỗ trợ của Mỹ mang hòa bình ở Ukraine đến gần hơn và khôi phục sự ổn định toàn cầu, dẫn đến tăng cường an ninh và thịnh vượng cho tất cả người Mỹ và toàn bộ thế giới tự do”.

Cả hai viện của Quốc hội Mỹ phải phê chuẩn dự luật trước khi Tổng thống Biden có thể ký thành luật.

TIN THẾ GIỚI

Hai năm xung đột, gần 11 triệu người bị thiếu đói tại Ethiopia

(VN+) - Chính phủ và các đối tác nhân đạo của Ethiopia công bố bản đánh giá mới nhất dự báo số người không đảm bảo được an ninh lương thực tại Ethiopia có thể lên tới 10,8 triệu người trong những tháng tới.

Các cơ quan viện trợ nhân đạo quốc tế kêu gọi các nhà tài trợ và các chính phủ tăng cường hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp nhằm ngăn chặn cuộc khủng hoảng đói tại Ethiopia do hạn hán xuất phát từ hiện tượng khí hậu El Nino.

Trong các tuyên bố riêng rẽ ngày 9/2, các cơ quan Oxfam và Concern Worldwide kêu gọi hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp cho người dân tại các vùng hạn hán ở miền Bắc Ethiopia.

Lời kêu gọi được đưa ra sau khi chính phủ và các đối tác nhân đạo của Ethiopia công bố bản đánh giá mới nhất, trong đó dự báo số người không đảm bảo được an ninh lương thực tại Ethiopia có thể lên tới 10,8 triệu người trong những tháng tới.

Oxfam cảnh báo các gia đình đang vất vả và sau 2 năm xung đột ở miền Bắc nay tiếp tục đối mặt với những khó khăn ngày càng lớn. Tổ chức này nhấn mạnh xung đột và mưa thất thường đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến mùa màng, đe dọa nhấn chìm người dân trong thảm họa nhân đạo nếu không hành động ngay.



Ảnh minh họa

Về phần mình, Concern Worldwide đã tăng mức ứng phó khẩn cấp cho các khu vực bị ảnh hưởng.

Tổ chức này cảnh báo rằng hạn hán do El Nino đã ảnh hưởng đến lượng mưa mùa Hè ở Ethiopia, dẫn tới thiếu nước nghiêm trọng, các đồng cỏ khô hạn, ảnh hưởng đến mùa vụ cây trồng ở nhiều nơi.

Các khu vực bị ảnh hưởng tồi tệ nhất ở miền Bắc Ethiopia gồm Amhara, Tigray và Afar, nơi các cộng đồng dân cư vẫn chưa phục hồi sau cuộc xung đột từ năm 2020-2022.

EU đạt thỏa thuận quan trọng về cải cách các quy định ngân sách

(VN+) - Nghị viện châu Âu và các nước thành viên đã đạt được thỏa thuận về cải cách các quy định ngân sách, trong đó giới hạn nợ công các nước ở mức 60% GDP và thâm hụt ngân sách ở mức 3% GDP.

Ngày 10/2, Nghị viện châu Âu (EP) và các nước thành viên đã đạt được thỏa thuận về cải cách các quy định ngân sách của Liên minh châu Âu (EU) nhằm thúc đẩy đầu tư song song với duy trì kiểm soát chi tiêu công.

Văn bản thỏa thuận bao gồm các nội dung đổi mới những quy định hiện hành trong Hiệp định ổn định và phát triển vốn được ban hành từ cuối những năm 1990, trong đó giới hạn nợ công các nước ở mức 60% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) và thâm hụt ngân sách ở mức 3% GDP.

Chia sẻ trên mạng xã hội X, Chủ tịch luân phiên

của Hội đồng châu Âu, thông báo các bên đạt được thỏa thuận sau 16 giờ đàm phán.

Đây là kết quả sau 2 năm tích cực thúc đẩy nỗ lực xây dựng các biện pháp cải cách để linh hoạt các quy định ngân sách của EU, vốn cần có sự ủng hộ của một số nước có quan điểm chi tiêu chặt chẽ như Đức, Pháp và Italy.

Sau thời gian trì hoãn vì bất đồng giữa Berlin và Paris, 27 nước thành viên đã đạt được thỏa thuận hồi tháng 12/2023 và đưa ra thảo luận với các nhà đàm phán thuộc EP.

Sau đây, nội dung cải cách sẽ được đưa ra bỏ phiếu tại EP trong mùa Xuân, trước khi cơ quan này giải tán để chuẩn bị cho cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào tháng 6 tới.

Nếu các nghị sĩ EP và các nước thông qua các biện pháp cải cách thì các nước thành viên có thể áp dụng quy định mới cho ngân sách 2025.

NATO kêu gọi châu Âu tăng cường sản xuất vũ khí để hỗ trợ Ukraine

(VN+) - Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg khẳng định khối cần tổ chức lại và đẩy nhanh việc mở rộng ngành công nghiệp quốc phòng, tăng cường hỗ trợ cho Ukraine và đảm bảo nguồn cung vũ khí cho khối.

Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg đã đề nghị châu Âu tăng cường sản xuất vũ khí để hỗ trợ Ukraine.

Phát biểu với báo Welt am Sonntag (Đức) trước cuộc họp quan trọng của các Bộ trưởng Quốc phòng NATO tại Brussels, ông Jens Stoltenberg khẳng định khối cần tổ chức lại và đẩy nhanh việc mở rộng ngành công nghiệp quốc phòng, tăng cường hỗ trợ cho Ukraine và đảm bảo nguồn cung vũ khí cho khối.

Điều này đồng nghĩa rằng cần phải chuyển đổi sản xuất vũ khí sang giai đoạn mới, sẵn sàng cho xung đột.

Những bình luận của ông Stoltenberg được đưa ra trong bối cảnh Ukraine kêu gọi bổ sung đạn dược và hỗ trợ quân sự khi xung đột sắp bước sang năm thứ 3.

Ông Stoltenberg đánh giá hiện không có mối đe dọa quân sự nào nhằm vào các nước thành viên của NATO.

Ông khẳng định nếu đoàn kết và đầu tư cho các biện pháp đảm bảo an ninh, khối NATO sẽ đối phó tốt với mọi sự khiêu khích.

Các Bộ trưởng Quốc phòng NATO sẽ họp tại Brussels trong ngày 15/2, trong đó cuộc họp của Nhóm Liên lạc phòng thủ Ukraine sẽ là sự kiện chính.

Pakistan: Đảng cầm quyền sẵn sàng đàm phán thành lập chính phủ liên minh

(VN+) - Lãnh đạo đảng Liên đoàn Hồi giáo Pakistan-Nawaz, ông Nawaz Sharif, tuyên bố đảng này giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử dù cho biết không đạt đủ số ghế quá bán tại Hạ viện.

Ngày 9/2, lãnh đạo đảng Liên đoàn Hồi giáo Pakistan-Nawaz (PML-N) cầm quyền ở Pakistan, Nawaz Sharif, cho biết đảng này sẵn sàng đàm phán với các đối tác liên minh tiềm năng để thành lập chính phủ.

Phát biểu được đưa ra sau khi đảng này tuyên bố giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử diễn ra 1 ngày trước đó nhưng không đủ đa số phiếu để tự thành lập chính phủ.

Phát biểu với những người ủng hộ bên ngoài trụ sở của đảng ở Lahore, ông Sharif tuyên bố đảng PML-N giành chiến thắng dù cho biết đảng của ông không đạt đủ số ghế quá bán tại Hạ viện.

Ông Sharif cũng kể tên một số đảng tiềm năng tham gia liên minh như đảng Nhân dân Pakistan và cử cựu

Thủ tướng Shehbaz Sharif, cũng là em trai của mình, dẫn dắt các cuộc đàm phán thành lập chính phủ liên minh.

Dù kết quả chính thức chưa rõ ràng sau khi ủy ban bầu cử quốc gia tạm hoãn công bố nhưng truyền thông Pakistan đưa tin các ứng cử viên độc lập tham gia tranh cử dưới sự ủng hộ của đảng Tehreek-e-Insaf Pakistan (PTI) nhận được tổng số phiếu cao hơn của PML-N.

Đảng PTI của cựu Thủ tướng Imran Khan đã khẳng định không tham gia các thỏa thuận liên minh thành lập chính phủ.



Cựu Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif phát biểu trước những người ủng hộ tại Lahore ngày 9/2/2024

Ông Imran Khan bị cầm tham gia tranh cử sau khi bị buộc nhiều tội danh, trong đó có tội làm lộ bí mật quốc gia. Các ứng viên đảng PTI phải tham gia tranh cử độc lập.

Giới quan sát dự đoán các cuộc đàm phán thành lập liên minh cầm quyền tại Pakistan sẽ phức tạp trong bối cảnh chính trị Pakistan chưa rõ ràng hiện nay.

Tổng thống Thụy Sĩ muốn tăng cường năng lực quốc phòng

(VN+) - Quan chức Thụy Sĩ cho rằng nước này cần đẩy mạnh hợp tác với các đối tác ở châu Âu, cụ thể trong việc trao đổi kinh nghiệm giữa Thụy Sĩ với NATO cũng như với các nước ở châu Âu có vai trò quan trọng.

Ngày 9/2, Tổng thống Thụy Sĩ Viola Amherd nhận định chuyến công du mới đây tới Na Uy và Estonia đã giúp bà thêm củng cố quan điểm rằng quốc gia châu Âu này cần phải tăng cường năng lực quốc phòng trong thời gian tới.

Trả lời phỏng vấn hãng thông tấn Keystone-SDA, Tổng thống Viola Amherd cho biết cả Na Uy và Estonia đều bày tỏ quan ngại về cuộc xung đột ở Ukraine, cũng như những vấn đề liên quan tới tình hình địa chính trị ở châu Âu.

Do đó, bà Amherd tin rằng Thụy Sĩ cần rút ra những bài học và tăng cường khả năng quốc phòng.

Bà cho biết Tư lệnh quân đội Thụy Sĩ Thomas Süssli sẽ có chuyến công du tới Estonia vào tháng Sáu tới.

Đây được xem là chuyến đi giúp thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương, đặc biệt là khi Thụy Sĩ và Estonia có hệ thống dân quân và mô hình huy động tương tự.

Tướng Süssli cũng sẽ tìm hiểu về cách phòng thủ trước các cuộc tấn công mạng vì Estonia có kinh nghiệm trong lĩnh vực này.

Ứng hộ của quan điểm của Tổng thống Viola Amherd, Quốc vụ khanh phụ trách chính sách an ninh, ông Markus Mäder nhấn mạnh Thụy Sĩ cần tăng cường năng lực quốc phòng.

Theo ông, Thụy Sĩ cần đẩy mạnh hợp tác với các đối tác ở châu Âu, cụ thể trong việc trao đổi thông tin và kinh nghiệm giữa Thụy Sĩ với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), cũng như với các quốc gia đối tác ở châu Âu có vai trò quan trọng.

Theo ông Mäder, Thụy Sĩ cũng muốn đánh giá mức độ có thể tham gia các cuộc tập trận chung. Kể từ năm 2020, Thụy Sĩ đã tham gia các hoạt động của Trung tâm về phòng thủ mạng NATO ở Thủ đô Tallinn của Estonia.

PLUMBING REPAIR

167-2082/1650

Thông cống nghẹt

- * Bồn tắm nghẹt, toilet nghẹt
* Sinks nghẹt, máy rửa chén nghẹt
* Đường ống nước bị tắc nghẹt
* Nhận thay mới và sửa chữa

Xin gọi: Lâm 832-955-6459 (cell)

UY TÍN - ĐÚNG HẸN - GIÁ PHẢI CHĂNG

GIAU PLUMBING

050-2090/1658(1year)

Chuyên về water heater/ shower faucet

- Ống nước dưới đất bị bể
• Máy lọc nước, uống nước
• Thay vòi nước, bồn cầu, bồn tắm, máy xay rác
• Gas cho nhà bếp/ máy sấy
• Remodel phòng tắm/ nhà bếp
• Repipe từ Galvaize sang Pex

XIN GỌI: ANH GIÀU 281-777-5668

Thẩm Mỹ Tuyệt Nhung

249-2120/1688 (1Y)

Chuyên: Nám - Phun - Môi - Mắt - Lông Mày - Nồi Mi - Microblading

KINH NGHIỆM TRÊN 20 NĂM VỚI ĐƯỜNG NÉT ĐẸP THẬT TỰ NHIÊN

ĐẶC BIỆT

- * Nhận đến làm tại nhà
* Nhận xóa những vết xăm hư
* Nhận chụp hình, trang điểm, bới tóc cho cô dâu
* Có nối mi
* Mircoblading
* Thêu và điều khắc chân mày

Giá đặc biệt cho người đồng hương



Tel: 832-758-5632 * 832-282-1406

Quality Bugbuster Texas Licensed Pest Control Company

260-2097/1624 (6m)

Quality of Life. Free of Bugs Quality Bugbuster, Inc (For Commercial/Residential)

- ✓ We will try to help our commercial or restaurant customers to comply for the request from the Heath Department
✓ We are currently servicing customers including restaurants, food importers/distributors, large supermarket chains, offices, warehouses, factory, education centers and others
✓ Chúng tôi sẽ cố gắng giúp các khách hàng thương mại hoặc nhà hàng của mình tuân thủ yêu cầu từ Bộ Y tế
✓ Chúng tôi hiện đang phục vụ khách hàng bao gồm nhà hàng, nhà nhập khẩu/phân phối thực phẩm, chuỗi siêu thị lớn, văn phòng, kho bãi, nhà máy, trung tâm giáo dục và các khách hàng khác.

Tel: 832-488-7226

MẤT TEXAS MEDICAID VÀ CẦN BẢO HIỂM SỨC KHỎE

Quý vị và gia đình có thể hội đủ điều kiện để tìm được chương trình bảo hiểm sức khỏe giá thấp, chất lượng cao tại HealthCare.gov. Theo luật mới, **4 trong 5 khách hàng** có thể tìm được chương trình bảo hiểm chỉ \$10 mỗi tháng hay ít hơn với trợ giúp tài chính.

Ghi danh ngay hôm nay để bắt đầu có bảo hiểm từ ngày 1 tháng tới.

HealthCare.gov



1-800-318-2596

Tài trợ bởi Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ

Bảy lợi ích nhận được nhờ đi bộ 10 phút sau bữa ăn

Sau bữa ăn, dù chỉ đi bộ 10 phút cũng giúp bạn cải thiện tiêu hóa, điều chỉnh đường huyết, tăng sức khỏe tim mạch hoặc cải thiện tâm trạng.

1. Cải thiện tiêu hóa

Đi bộ một số bước sau bữa ăn giúp tiêu hóa tốt hơn và khiến mọi thứ chuyển động. “Đi bộ hỗ trợ tiêu hóa bằng cách thúc đẩy sự di chuyển của thức ăn qua hệ thống tiêu hóa. Nó giúp ngăn ngừa chứng khó tiêu và đầy hơi bằng cách kích thích các cơ của đường tiêu hóa”, Ellen Thompson, chuyên gia dinh dưỡng và thể hình, nói.

2. Điều chỉnh lượng đường trong máu

Bằng cách dành ra chỉ 10 phút để đi bộ nhanh, bạn cũng sẽ kiểm soát được lượng đường trong máu. Điều này đã được khoa học chứng minh. Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Sports Medicine cho thấy đi bộ một đoạn ngắn sau khi ăn có thể làm giảm lượng đường trong máu và giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2.

Thompson cho biết: “Đi bộ sau bữa ăn có thể giúp giảm lượng đường trong máu bằng cách tăng cường hấp thu glucose vào cơ bắp. Điều này đặc biệt có lợi cho những người bị kháng insulin hoặc tiểu đường”.



Ảnh minh họa

3. Hỗ trợ quản lý cân nặng

Mỗi ngày đi thêm một số bước là chìa khóa để giảm cân và duy trì cân nặng. Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Y học Tổng hợp Quốc tế cho thấy đi bộ ngay sau bữa ăn có lợi cho những người muốn giảm cân hơn là đợi một giờ sau bữa ăn mới thực hiện các bước đó.

“Đi bộ ngắn thường xuyên, đặc biệt sau bữa ăn, góp phần đốt cháy calo. Theo thời gian, điều này giúp kiểm soát cân nặng và ngăn ngừa tăng cân liên quan đến hành vi ít vận động”, Thompson nói.

4. Tăng cường sức khỏe tim mạch

Một bài tập tim mạch kéo dài 10 phút có thể tăng cường sức khỏe của cơ quan này. Vì vậy, hãy thắt dây giày thể thao và thể hiện tình yêu với trái tim.

Thompson nhận định: “Đi bộ là một bài tập tim mạch giúp tăng cường lưu thông máu và cải thiện sức khỏe của tim. Sau bữa ăn, nó giúp điều hòa huyết áp và giảm

nguy cơ mắc các bệnh tim mạch”.

5. Làm giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2

“Đi bộ sau bữa ăn đã được chứng minh có thể cải thiện độ nhạy insulin, giảm nguy cơ phát triển bệnh tiểu đường loại 2. Nó giúp cơ thể sử dụng insulin hiệu quả hơn để điều chỉnh lượng đường trong máu”, Thompson nhấn mạnh.

6. Cải thiện tâm trạng và sức khỏe tổng thể

Nếu cần vực dậy tinh thần một chút, hãy tập thể dục vì nó khiến lượng endorphin lưu thông. Thompson nói: “Hoạt động thể chất, ngay cả trong thời gian ngắn, sẽ giải phóng endorphin, loại hormone mang lại cảm giác dễ chịu. Đi bộ ngắn sau bữa ăn có thể giúp giảm căng thẳng, cải thiện tâm trạng và nâng cao sức khỏe tinh thần”.

7. Giúp ngủ ngon hơn

Bằng cách tập thể dục nhiều hơn trong ngày, giấc ngủ cũng có thể được cải thiện. Thompson nói: “Hoạt động thể chất thường xuyên, bao gồm đi bộ ngắn sau bữa ăn, có thể góp phần nâng cao chất lượng giấc ngủ. Nó giúp điều chỉnh nhịp sinh học và thúc đẩy giấc ngủ đêm ngon giấc hơn”.

WHO cảnh báo nguy cơ ung thư từ Lạp xưởng nướng đá

Lạp xưởng nướng đá đang 'hot trend' là thịt chế biến sẵn, nếu tiêu thụ nhiều có nguy cơ ung thư, theo WHO.

Gần đây, Lạp xưởng nướng đá nóng là món “hot trend” ở các thành phố lớn trên thế giới, được giới trẻ yêu thích, vốn du nhập từ Trung Quốc. Lạp xưởng được đem nướng trên một lớp đá sỏi, phía dưới là bếp điện. Cách nướng này sẽ giúp cho Lạp xưởng hơi cháy sém và giòn vỏ ngoài. Món ăn được rắc thêm ít ớt bột trước khi thưởng thức. Một số người đã thưởng thức món này nhận xét chúng ngon hơn xúc xích thông thường, họ ăn hàng ngày mà không biết các rủi ro tiềm ẩn của món thịt chế biến sẵn này với sức khỏe.

Tổ chức Y tế Thế Giới WHO định nghĩa rằng, thịt chế biến sẵn là các loại thịt đã bị biến đổi thông qua quá trình ướp muối, sấy khô, lên men, xông khói, hoặc quá trình xử lý khác để tăng hương vị hoặc để bảo quản lâu hơn. Một số loại thịt chế biến sẵn có thể kể đến là thịt nguội, xúc xích, Lạp xưởng, thịt bò muối, thịt thú khô hoặc thịt bò khô, thịt đông hộp.

Báo cáo từ Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC) của WHO xếp thịt chế biến sẵn là chất gây ung thư nhóm 1 vì có mối liên hệ nhân quả với ung thư ruột. Các chuyên gia của IARC kết luận rằng mỗi phần 50 gram (1,8 ounce) thịt chế biến sẵn được ăn hàng ngày sẽ làm tăng nguy cơ ung thư đại trực tràng lên 18%.

Tiến sĩ Kurt Straif, người đứng đầu báo cáo của IARC cho biết: “Nguy cơ phát triển ung thư đại trực tràng do tiêu thụ thịt chế biến sẵn là nhỏ, nhưng nguy cơ này sẽ

tăng lên theo lượng thịt tiêu thụ”. Tổ chức IARC cũng khuyến nghị mọi người ăn các sản phẩm như giảm bông, thịt xông khói, Lạp xưởng và xúc xích càng ít càng tốt và không ăn quá 500g thịt đỏ mỗi tuần, bao gồm thịt bò, thịt lợn và thịt cừu. Giáo sư Tim Key, nhà dịch tễ học của Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Vương quốc Anh tại Đại học Oxford, cho biết: “Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Vương quốc Anh ủng hộ quyết định của IARC rằng có bằng chứng đủ mạnh để phân loại thịt chế biến sẵn là nguyên nhân gây ung thư và thịt đỏ là nguyên nhân có thể gây ung thư”.

Nghiên cứu này không có nghĩa là bạn cần ngừng ăn thịt đỏ và thịt chế biến sẵn. Nhưng nếu bạn ăn nhiều, bạn có thể muốn nghĩ đến việc cắt giảm. Bạn có thể thử ăn cá cho bữa tối hoặc chọn món salad đậu cho bữa trưa thay vì đồ chế biến sẵn.

Tiến sĩ Elizabeth Lund - một nhà tư vấn độc lập về sức khỏe dinh dưỡng và đường tiêu hóa, đồng thời là cựu lãnh đạo nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Thực phẩm Anh nói: “Nhìn chung, tôi cảm thấy rằng ăn thịt mỗi ngày một lần kết hợp với nhiều trái cây, rau và chất xơ ngũ cốc, cộng với tập thể dục, kiểm soát cân nặng, sẽ giúp giảm nguy cơ ung thư đại trực tràng và có chế độ ăn uống cân bằng hơn”.

Anh cấm thuốc lá điện tử dùng một lần

Hôm nay, Thủ tướng Anh Rishi Sunak thông báo quy định cấm bán thuốc lá điện tử (vape) dùng một lần, nhằm ngăn trẻ em sử dụng loại thuốc lá này.

Những quy định mới sẽ có những hạn chế về hương vị, yêu cầu bao bì đơn giản và cách bày bán để không gây thu hút đối với trẻ em. Thủ tướng Rishi Sunak cũng tái khẳng định rằng chính phủ sẽ soạn thảo luật ngăn chặn giới trẻ mua các loại thuốc lá nói chung. Bên cạnh cam kết ngăn chặn bán thuốc lá cho trẻ em từ 15 tuổi trở xuống, các quy định mới của chính phủ Anh được thực hiện nhằm mục đích tăng cường bảo vệ sức khỏe lâu dài cho trẻ em.

Theo Chính phủ Anh, mặc dù thuốc lá điện tử được xem là chìa khóa giúp cai hút thuốc nhưng vẫn có lo ngại loại thuốc này có thể gây nghiện nicotine ở giới trẻ, trong đó có 9% trẻ em từ 11 - 15 tuổi đang sử dụng. Theo số liệu chính thức, hút thuốc lá là nguyên nhân gây tử vong lớn nhất có thể phòng ngừa được ở Anh, gây ra 25% ca tử vong liên quan đến ung thư, tương đương khoảng 80.000 ca/năm.

Tháng 10/2023, Thủ tướng Sunak đã công bố kế hoạch đề xuất một dự luật, theo đó quy định công dân Anh sinh từ ngày 1/1/2009 sẽ không được mua thuốc lá. Tháng 12/2023, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) kêu gọi cấm tất cả các loại thuốc lá điện tử. Tuy nhiên, Hiệp hội ngành thuốc lá điện tử Anh cho rằng rủi ro sức khỏe của thuốc lá điện tử thấp hơn đáng kể so với thuốc lá thông thường. ■



BỆNH VIỆN THANH VÂN

CHUYÊN KHOA PHẪU THUẬT TẠO HÌNH THẨM MỸ

Thanh Van Cosmetic Surgery Hospital

**PHẪU THUẬT
NÂNG NGỰC NỘI SOI**



PHẪU THUẬT THẨM MỸ TOÀN DIỆN

- **Nâng Ngực Nội Soi**
- **Nâng Mũi S line Hàn Quốc**

Áp dụng kỹ thuật mới hiện đại, đường nét tự nhiên.

33 G-H-F Nguyễn Bình Khiêm, P.ĐaKao, Q.1, Tp. HCM

ĐT: (84-8) 39101010 - 39105488 - Fax: (84-8) 39105494

Website: www.thanhvanhospital.com

www.bvthammythanhvan.com

E-mail: benhvienthanhvan@bvtv.vn

Số GP: 69/BYT - GPHĐ

GIÁM ĐỐC

Bác Sĩ NGUYỄN THANH VÂN

